



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
14 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 14 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,130 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,206,955 ราย เสียชีวิต 69 ราย เสียชีวิตสะสม 23,778 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,508 ราย รักษาหายสะสม 2,957,288 ราย ยังรักษาอยู่ 225,889 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 458,150,924 (+1,325,361) ราย เสียชีวิต 6,065,681 (+3,472) ราย รักษาหาย 391,479,113 (+1,119,733) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จีน ติดโควิดเพิ่มขึ้น 2 เท่า ยอดเกือบ 3,400 ราย สูงสุดในรอบ 2 ปี สังกัดดาวนเมืองฉางชุน ห้ามพลเมือง 9 ล้านคนออกนอกบ้าน ฝรั่งเศส เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 โดส 4

ประเด็นสำคัญ

1. โควิดไทยเริ่มเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงแผนการเตรียมปรับให้โควิด 19 เปลี่ยนจากการระบาด (Pandemic) เป็นระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่น (Endemic) กรอบเวลา 4 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นไป ทั้งหมด 4 ระยะ โดยขณะนี้ถือเป็นระยะที่ 1 หรือคอมแบตติ้ง (Combatting) สิ่งที่เราจะทำคือ การปรับเป้าหมาย โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อ เนื่องจากสถานการณ์ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา แต่จะมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 เพื่อปรับอัตราเสียชีวิตให้ลดลง จะมีมาตรการรณรงค์ออกมาและการปรับมาตรการดูแลรักษา จะเน้นการรักษาในกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับเรื่องการเสนอมาตรการในที่ประชุมศูนย์ ศบค.ชุดใหญ่ 18 มีนาคมนี้ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ขอเน้นย้ำมาตรการ DMHTT ในส่วนของมาตรการเดินทางเข้าประเทศ กรรมการวิชาการอยู่ระหว่างหารือเพื่อปรับให้เหมาะสม คาดว่าสัปดาห์นี้จะได้คำตอบ แต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะผ่านระบบ Test and go แบบไม่เข้าระบบกักตัวแล้ว

2. การเข้าระบบและหลักเกณฑ์การรักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไซท์ข่าวสด, ผู้จัดการ)

- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการดูแลรักษาโรคโควิด 19 จาก UCEP COVID มาเป็น UCEP Plus โดยกลุ่มอาการสีเขียวรักษาฟรีตามสิทธิสุขภาพ ส่วนสีเหลือง สีแดง เข้าข่ายฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่ เริ่มวันที่ 16 มี.ค.นี้ ว่า สปฉ. จะต้องออกกติกาว่าผู้ป่วยโควิดสีเหลืองและแดงมีลักษณะอาการอย่างไร ซึ่งสีแดงเคยมีกติกาเดิมอยู่แล้ว แต่สีเหลืองยังไม่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยบริการเอกชนออกระบบไม่สับสน ในการรับเข้า UCEP Plus เท่าที่เห็นจากเอกสารเบื้องต้น สีเหลืองจะไม่วิกฤตเท่าสีแดง หลักๆ เช่น เชื้อลงปอด มีอาการปอดอักเสบ หรือกลุ่ม 608 กลุ่มที่มีโรคร่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, facebook)

- เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวทั่วไป ที่อาการน้อย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่ากว่าร้อยละ 50 ไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิบัตรทอง ดังนั้น หากพบว่าติดเชื้อแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิใดหรือไม่ สามารถติดต่อมาที่สายด่วน 1330 หรือเว็บไซต์ของ สปสช. ได้ แต่หากไม่ทราบข้อมูลอะไรเลย แนะนำให้เดินทางไปยังสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน สำหรับกลุ่มสีเขียวที่ติดต่อสายด่วน 1330 ขอชี้แจงว่า สปสช.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้เข้าระบบ “เจอแจกจบ” หรือ ระบบรักษาที่บ้าน ยกเว้นกรณีกลุ่มเสี่ยง 608 เด็ก หรือผู้ที่มีโรคร่วม เราจะขอให้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ChiangmaiNews)

- สำนักงานประกันสังคม แนะนำแนวทางการตรวจรักษาโควิดสำหรับผู้ประกันตน หากตรวจ ATK หรือ RT-PCR พบผลบวก จะต้องเข้ารับการรักษาตามแนวทางของ สธ. เพื่อคัดแยกผู้ป่วย หากอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว จะได้เข้ารับการรักษาในระบบ HI โดยไม่ต้องขอตรวจยืนยันผล RT-PCR สามารถติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจัดส่งยาหรืออุปกรณ์จำเป็นในการรักษาและติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาล ส่วนการเข้ารับการรักษาในระบบ CI ผู้ประกันตนสามารถติดต่อประสานหน่วยงานของ สปส. ทุกจังหวัด ผ่านสายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 สำหรับการเข้ารับการรักษาในระบบ Hospital ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธี RT-PCR และให้สถานพยาบาลตามสิทธิหรือสถานพยาบาลที่ทำการตรวจเป็นผู้จัดหา Hospital สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดง แพทย์จะประเมินอาการตามดุลยพินิจ และเข้ารับการรักษาใน รพ.ตามสิทธิ หรือรพ.ใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. แผนรับมือช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : infoquest

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้จัดมาตรการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ย้ำให้ประชาชนยังคงยึดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นให้มากที่สุด สำหรับผู้วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเกิน 1 เมตรงดการรดน้ำคำหัว โดยใช้วิธีการกราบห่างๆ แทนเพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับ รพ. และสถานพยาบาลภาคเอกชน รองรับผู้ป่วย รพ.หลักที่ตั้งตัว รวมถึงการจัดระบบ HI ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขยายเตียงรองรับได้เกือบ 500 เตียง

4. ผลสำรวจความกลัวต่อสายพันธุ์โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์

- นิต้าโพธิ์ เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง “โอมิครอน น่ากลัวหรือไม่” จากประชาชนทั่วประเทศ 1,320 ตัวอย่าง พบร้อยละ 34.54 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกลัว เพราะผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากครั้งที่ผ่านมา จำเป็นต้องเดินทางไปทำงานนอกบ้าน ต้องติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รองลงมา ร้อยละ 22.20 ระบุว่า ไม่มีความกลัวเลย เพราะดูแลป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี บางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 21.82 ระบุว่า มีความกลัวมาก เพราะสายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และร้อยละ 21.44 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกลัว เพราะประชาชนมีการดูแลและป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

5. เตือนระวังเพจหลอกขายยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

- เพจ Drama-addict เตือน ขณะนี้มีเพจขายฟาวิพิราเวียร์เยอะมาก ระวังเจอเพจหลอกขายของ แบบโอนเงินไปแล้วปิดเพจหนี

6. ติดโควิดไม่ยอมกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

- สภ.เมืองระยอง รับแจ้งเหตุ รถยนต์ชนต้นไม้เกาะกลางถนน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ประสานแพทย์เวร รพ.ระยอง และ หน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศล เดินทางไปตรวจรถและให้ความช่วยเหลือ พบคนขับหลับใน และติดเชื่อโควิดแต่ไม่กักตัว พาเพื่อนเที่ยวทะเลระยอง ขณะเกิดเหตุเกิดหลับใน จนทำให้รถเสียหลัก

7. สนามสอบไว้มองตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดสอบ GAT-PAT ครั้งนี้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อย และปลอดภัย แต่พบปัญหาคือ นโยบายของ อว. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่มีการตรวจ หรือขอผลตรวจ ATK ของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ 72 ชั่วโมง อ้างว่าเกรงจะเป็นภาระให้ผู้เข้าสอบ อีกทั้งไม่มีความชัดเจนเรื่องการฉีดพ่นฆ่าเชื้อห้องเรียนหลังสอบ จะเป็นภาระให้โรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างการพ่นฆ่าเชื้อ ทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียน สร้างความลำบากใจให้ครูและบุคลากรคุมสอบ โดยเฉพาะการคุมสอบห้องสำหรับผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยกลุ่มงานพัฒนาวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันแรกพบดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของ สธ. อย่างเคร่งครัด พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจสมาคมแม่เหล็กเด็กที่ให้บริการนักเรียนวันแรก 51 คน จากจำนวน 73 คนที่ลงทะเบียน เน้นย้ำนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลังสอบให้สังเกตตนเอง หากมีอาการหรือเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK และหมั่นดูแลสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายพร้อมในการสอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เผยภาพรวมการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน “เจอ แจก จบ” ใน รพ. 14 จังหวัด ตั้งแต่ 4 - 8 มี.ค. ที่ผ่านมา รักษาผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯไปแล้วเกือบ 8 พันคน ด้านนายกฯ ขอประชาชนใน 10 จังหวัดผู้ติดเชื้อสูงสุด รีบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยถึงสถานการณ์โควิดในเรือนจำและทัณฑสถาน พบผู้ต้องขังติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 100 ราย สะสม 1,367 ราย เป็นกลุ่มสีเขียว 90% กลุ่มสีเหลือง 9.5% และกลุ่มสีแดง 0.5% รักษาหายแล้วกว่า 96%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- เพจชมรมแพทย์ชนบท ระบุ สธ. ได้ออกแนวปฏิบัติ (CPG) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ ฉบับล่าสุด 5 มี.ค. 65 จากการระบาดของโควิดโอมิครอน และมีบุคลากรติดเชื้อต้องกักตัวจำนวนมาก จนขาดคนทำงาน ประกอบกับบุคลากรได้วัคซีนเยอะแล้ว ส่วนใหญ่อาการไม่มาก สำคัญสำคัญตาม CPG ใหม่ ตามแนวทาง 7+3 คือ 1. หากบุคลากรมีความเสี่ยงให้ตรวจ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ATK หรือ RT-PCR หากผลเป็นลบทำงานต่อไปได้แบบเคร่งครัด DMHTT และตรวจซ้ำ day 5 และ day 10 และ 2. หากตรวจพบว่า เป็นผลบวก ติดเชื้อเป็นกลุ่มสีเขียว ให้หยุดรักษา 7 วัน หลังจากนั้นให้กลับมาทำงานได้โดยเคร่งครัดในการปฏิบัติตัว DMHTT</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ลงพื้นที่เกาะช้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaigov, thailandplus, plewseengern)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข รพ.เกาะช้าง จ.ตราด รพ.เกาะช้าง กล่าวว่า สธ.มีนโยบายให้ รพ.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะ จัดระบบการสาธารณสุขทางทะเล โดยเฉพาะงานอุบัติเหตุฉุกเฉินการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษาบนฝั่งอย่างทันทั่วถึง ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบนเกาะ สั่งการให้ รพ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาศักยภาพการสาธารณสุขทางทะเล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รองรับโรคโควิด 19 เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมเสริมพลัง อสม. อ.เกาะช้าง</p>	
<p>รพ.ที่ดีที่สุดของไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, nationtv, bangkokbiznews)</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เผย 5 รพ.สังกัด สธ. ติดท็อป 30 รพ.ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2565 ได้แก่ รพ.ราชวิถี อันดับ 11 คะแนน 75.04%, รพ.ขอนแก่น อันดับ 24 คะแนน 74.25%, รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก อันดับ 25 คะแนน 74.19% , รพ.สงขลา อันดับ 28 คะแนน 74.09% และรพ.หาดใหญ่ อันดับ 29 คะแนน 74.03% จัดอันดับโดยนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek” ภายใต้โครงการ The World's Best Hospitals 2022 ให้คะแนนจากการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ผู้จัดการโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ กว่า 80,000 คนทั่วโลก, ผลการสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาล</p>	
<p>ปิดฉากงานกัญชากาญจน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุรโคตร ผู้ช่วยปลัดสธ. เผยงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. ที่ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 ได้รับการตอบรับ จากประชาชนดีมาก คนสนใจเข้าร่วมงาน 3 วัน กว่าหมื่นคน สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ จะจัดให้ครบ 12 ครั้งใน 12 เขตสุขภาพ ซึ่งเป็นงาน ต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ ดังนั้น งานครั้งที่ 3 จะจัด ที่เขตสุขภาพที่ 4 โดยมี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนของเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. ที่อยุธยา ซิตี้พาร์ค อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา จึงอยากเชิญชวนประชาชนที่ใกล้เคียง สามารถติดตามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ</p>	
<p>อย.สุ่มตรวจไส้กรอก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, thaipbs, thejournalistclub)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการ อย. เผย จากกรณีศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี พบเด็กป่วยด้วย ภาวะเมธฮีโมโกลบิน 14 ราย ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ เพชรบุรี สระบุรี ตรัง พะเยา สงขลา นครศรีธรรมราช และจ.กาญจนบุรี โดยทั้งหมดกินไส้กรอกไม่มียี่ห้อ รายละเอียดคร่าวๆไม่ครบถ้วนนั้น อย. ได้ร่วมกับ สสจ.ทั่วประเทศ ดำเนินการสืบหาสถานที่ผลิตไส้กรอก และเก็บตัวอย่างไส้กรอกทั่วประเทศ ทั้งสถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่าย จำนวน 102 ตัวอย่าง ได้รับผลวิเคราะห์มาแล้ว 44 ตัวอย่าง พบตกมาตรฐาน 22 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ไส้กรอก พบสารไนเตรท/กรดเบนโซอิก ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ในไส้กรอก พบใช้ในไตรท์เกินมาตรฐานกำหนด ไส้กรอกทั้งหมดมาจากสถานที่ผลิตไม่ได้ขออนุญาตผลิตจาก อย.ผลึกไม่มีเลข อย. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดี</p>	
<p>สรพ.ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>-พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และ Dr.Susan B.Frampton,President, Planetree international, USA ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานพยาบาลนำแนวคิด"People-centered care" และแนวคิดจิตวิญญาณในการทำงาน เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เน้นคนทำงาน และเน้นสิ่งแวดล้อมในการเยียวยา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในการพัฒนาและรับรองสถานพยาบาล รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างเป็นระบบในระดับสากล</p>	-
<p>กัญชาเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส) เว็บไซต์ (แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส)</p> <p>-การเตรียมความพร้อมรับกัญชาเสรี เมื่อพืชกัญชาไม่ไชยาเสพติดอีกต่อไป ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565 ที่จะถึงนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยา 400 กว่าแห่ง กล้วยง 1,800 กว่าแห่ง ที่ได้รับอนุญาตและมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยา กล้วยงออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง การจัดงานกล้วยาตามเขตสุขภาพต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ ช่วยกระตุ้นความสนใจ และทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกล้วยาพืชสมุนไพร และพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างไม่ได้เปรียบ เสียเปรียบกัน เพราะช่วยให้คนที่ไม่เคยเข้าถึงความรู้เรื่องกล้วยามาก่อน ได้เข้าถึงองค์ความรู้และการพัฒนาต่อยอดกล้วยาในทางสร้างสรรค์เช่นนี้ด้วย</p>	
<p>เร่งจัดการเรื่องร้องทุกข์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, มติชน, thaipbs, ch7, workpointtoday, thejournalistclub, INN)</p> <p>-โฆษกประจำสำนักนายกาฯ เผย สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ปีงบประมาณ 2564 รวม 101,691 ได้ขอยุติ 95,024 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.44 และรอผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6,667 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.56 ทั้งนี้ นายกษากำชับให้ส่วนราชการ ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างส่วนราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมเน้นให้ทุกส่วนราชการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ต้องเผยแพร่ให้รวดเร็ว ต้องมีทีมตรวจสอบข่าวและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดการเผยแพร่ข่าวปลอม และป้องกันการสร้างความสับสนแก่สาธารณชน</p>	
<p>ตรวจสอบรถทัวร์พุ่งชนตอม่อสะพาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, workpointtoday, mcot, amarintv, pineapplenewsagency, topnews, thebangkokinsight, thaipbs, TNN, INN, ch7)</p> <p>-พญ.ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผอ.ป้องกันการบาดเจ็บ กรม คร. พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.สระบุรี ร่วมประชุมหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพฯ-สุพรรณภูมิ พุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับตลิ่งชัน บนถนนมิตรภาพ ส่งผลให้ผู้โดยสารกระเด็นออกนอกตัวรถ มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 8 ราย เบื้องต้นยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ว่าเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับตัวรถ และจะทำการเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บต่อไป</p>	
<p>เล่นมือถือนานๆ หน้าเบี้ยวผิดรูป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, antifakesnews)</p> <p>-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ ประเด็นเรื่อง เล่นมือถือนานๆ ทำให้หน้าเบี้ยวผิดรูป พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p>	-
<p>สูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงเป็นเบาหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, thejournalistclub, mcot)</p> <p>-ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เผยงานวิจัยใหม่จาก ม.จอนส์ ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา พบว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีความเสี่ยงต่อการมีระดับ น้ำตาลในเลือด สูงกว่าปกติหรือภาวะก่อนเบาหวานเพิ่มขึ้น 22% ส่วนในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยที่ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อนเลย ยิ่งพบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 54% โดยคนที่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะก่อนเบาหวาน มีแนวโน้มสูงที่จะเป็น เบาหวาน ในอนาคต ดังนั้น การจะเลิกบุหรี่ควรปรึกษาแพทย์และใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกบุหรี่ที่องค์การอาหารและยารับรองแล้วเท่านั้น</p>	
<p>น้ำดื่มปูแสม ช่วยรักษาโรคลมบ้าหมู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประเด็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องน้ำดื่มปูแสม ช่วยรักษาโรคลมบ้าหมู พบเป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>ทบทวนกฎหมายการออกและต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุรา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เผยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราและพฤติกรรมกรรมการบริโภคสุราในวัยรุ่นไทย ปี 2550-2560 พบว่า มีสื่อโฆษณาทางsocial media ที่เพิ่มความถี่ และวางเป้าหมายมาที่กลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ขณะเดียวกัน จำนวนใบอนุญาตจำหน่ายสุราในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 2 ปีล่าสุด โดยเพิ่มขึ้น 583,880 เป็น 588,962 ใบ หรือเพิ่มขึ้น 5,082 ใบ ซึ่งตัวเลขของใบอนุญาตมีความหนาแน่นที่สูงอย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้วจุดขายเฉลี่ย 1 จุดจะรองรับกับประชากร 113 คน หรือจะมีร้านขายเฉลี่ยได้ 1.2 แห่งต่อทุกๆ 1 ตารางกม.ของประเทศไทย ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ชี้หลักฐานเชิงวิชาการที่แสดงถึงความหนาแน่นของจุดขายที่อาจเป็น จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมและผลกระทบจาก การดื่มสุราในประเทศไทย โดยควรพิจารณาทบทวนกฎหมายการออกและต่อใบอนุญาตให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อหยุดจุดเริ่มต้นหนึ่งของปัญหานี้อย่างยิ่งยง</p>	